

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH VÀ NGHỆ THUẬT

Trong bối cảnh ngày nay, sự phát triển của giáo dục đại học không chỉ đòi hỏi sự chuyên môn sâu rộng mà còn cần đến sự sáng tạo và đổi mới. Một trong những chiến lược cốt lõi để góp phần trong sự phát triển của các tổ chức giáo dục là hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, các đơn vị đối tác. Điều này không chỉ mở ra cơ hội mới trong giáo dục, hướng nghiệp từ việc đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng tương đối đa dạng mà còn tạo ra một môi trường giáo dục sáng tạo, thúc đẩy sự tiến bộ và đổi mới. Nhận thức được điều đó trong suốt quá trình phát triển vừa qua, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các đối tác doanh nghiệp trong việc định hình và triển khai các chương trình đào tạo.

Nhiều đối tác là các trường đại học, các doanh nghiệp có uy tín đã trở thành các đơn vị đồng hành cùng nhà trường. Nhằm thúc đẩy hơn nữa chủ trương trên, vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, trong khuôn khổ Lễ ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, dưới sự chứng kiến của các cơ quan lãnh đạo, các tổ chức trong nước và quốc tế, nhà trường đã thực hiện việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 17 đối tác là các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và quản lý lớn ở Việt Nam; đặc biệt trong đó là nhiều tên tuổi lớn trong các lĩnh vực giáo dục, bất động sản, thiết kế nội thất, xây dựng, thương mại và xuất nhập khẩu như Công ty cổ phần Tập đoàn Capital House, Tập đoàn Openasia Group, Công ty TNHH Toto Việt

Nam, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam... Việc ký kết hợp tác chính thức với hàng chục doanh nghiệp là kết quả của một quá trình xây dựng phát triển quan hệ đối tác lâu dài giữa nhà trường và các doanh nghiệp; đưa tổng số đối tác của nhà trường lên tới hàng trăm đơn vị, đồng thời thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật với các đối tác đồng hành. Bên cạnh đó, sự kiện này

cũng đồng thời tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc kết nối giữa giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp, thông qua các chương trình đào tạo, nghiên cứu và phát triển dự án chung mà Trường sẽ triển khai tới các đơn vị đối tác; hứa hẹn sẽ đóng góp sâu rộng cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật nói riêng, và của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

